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ผู้มาประชุม     จ านวน  ๘    คน  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนิติศิลป์  สายสุข ส.อบต.เขต ๑ นิติศิลป์  สายสุข 
๒ นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี ส.อบต.เขต ๒ วรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี 
๓ นายอุดร  น้อยวิรก ส.อบต.เขต ๓ อุดร  น้อยวิรก 
๔ นายชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต.เขต ๔ ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
๕ นายวรจิตร  พันธุ์ยุศร ี ส.อบต.เขต ๕ วรจิตร  พันธุ์ยุศรี 
๖ นายบุญเรือง  ไชยโชคดี ส.อบต.เขต ๖ บุญเรือง  ไชยโชคดี 
๗ นายจัด  จันทร์งาม ส.อบต.เขต ๗ จัด  จันทร์งาม 
๘ นายสรยุทธ  หันจางสิทธิ์ ส.อบต.เขต ๘ สรยุทธ  หันจางสิทธิ ์

    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน       คน  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร เลขานุการสภา อบต. วีระยุทธ  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

๒ นายเชาวลิต  พรรื่นเริง นายก อบต.โคกศิลา เชาวลิต  พรรื่นเริง 
๓ นายบุญเกิด  ผิวเงิน รองนายก อบต.โคกศิลา บุญเกิด  ผิวเงิน 
๔ นายชัยชนะ  แก่นท้าว เลขานุการนายก อบต. ชัยชนะ  แก่นท้าว 
๕    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น.  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบวาระการประชุม 
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ - ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม โดยมีผู้ 
เลขานุการสภา อบต. มาประชุม จ านวน ๘ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๔  ท่าน เป็นอันครบ

องค์ประชุม 
 - กล่าวเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายอุดร น้อยวิรก  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบต.        
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายอุดร น้อยวิรก  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบต.     
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทู ้
นายอุดร น้อยวิรก  เรื่องกระทู ้ ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบต.    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอุดร น้อยวิรก  เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบต.     
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหม ่
นายอุดร น้อยวิรก  ครับ เมื่อวานพิจารณาถึงระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอญัตติ มีญัตติค้าง 
ประธานสภา อบต.    พิจารณาอยู่ คือ ญัตติที่ ๒ , ๓ ,และ ๔  เรียนเชิญท่านนายก อบต.เสนอญัตติที่ 

๒ เรื่องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)  ครับ 
นายเชาวลิต  พรรื่นเริง -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ 
นายก อบต.โคกศิลา ข้าพเจ้านายเชาวลิต   พรรื่นเริง  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

ศิลา ขอเสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  
- ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในระยะ 

/เริ่มแรกของ... 



เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  งานนโยบาย
และแผนได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุมประชาคมที่หมู่บ้านได้เสนอเข้ามา 
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ในขั้นตอนต่อไปให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ
ก่อน  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.๒๕66 –๒๕70) ต่อไป      

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  เพ่ือที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติและประกาศใช้
ให้แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่ก าหนด ต่อไป ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก เชิญเลขานุการสภา อบต. แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภา อบต.     
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ท่านนายก อบต.  ด้วย 
   เลขานุการสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นชุดที่แล้วได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง 
และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๗  และ
ตามระเบียบดังกล่าว ข้อ ๑๘  แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณอีงค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  เนื่องจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อบต.เรา 

/ไม่มีสภา… 



ไม่มีสภา อบต. จึงได้ท าหนังสือขอขยายระยะเวลาออกไปต่อนายอ าเภอเจริญ
ศิลป์  และเม่ือ อบต.มีสภา อบต.แล้ว  นายก อบต. จึงได้เสนอญัตตินี้ให้สภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ครับ 
(เลขานุการสภา อบต. อ่านร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

นายอุดร น้อยวิรก ครับ  ก่อนวันนัดประชุมทางฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ส าเนาเวียนร่าง 
ประธานสภา อบต. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  ให้ทุกท่านได้ศึกษาและพิจารณา

อ่านก่อนไม่น้อยกว่า ๕ วัน ถึงวันนี้  และแผนดังกล่าวในส่วนสภา อบต.เราเอง
คงไม่สามารถไปทบทวนหรือแก้ไขอะไรได้ เพราะที่มาของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก็มาจากกระบวนการประชาคมท้องถิ่น  ซึ่ง ส.อบต.เราก็คงต้องเคารพมติ
ประชาคมหมู่บ้านและเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมหมู่บ้าน  หากจะไป
ทบทวนหรือแก้ไขคงต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่  ในที่นี้สภา อบต.เราคงต้องมี
หน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ดังนั้น  ผมถือได้ว่าสมาชิก อบต.ได้ศึกษาร่าง
มาพอสมควรแล้ว  

ที่ประชุม รบัทราบและได้ศึกษาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาแล้ว 
นายอุดร น้อยวิรก มีสมาชิก อบต.ท่านได้จะอภิปราย หรือซักถามเก่ียวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต.    พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  เชิญครับ 
นายบุญเรือง  ไชโชคดี -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญเรือง 
     ส.อบต.หมู่ที่ ๖  ไชโชคดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา หมู่ที่ ๖  ผมว่าด้าน

โครงสร้างพื้นฐานจะสามารถทบทวนปรับปรุงแผน เช่น เส้นทางถนนลุกรัง
ปรับปรุงเปลี่ยนเป็นก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสวนไปบ๋าบิ้ง ให้ท่าน
ประธานพิจารณา  ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก มีสมาชิก อบต.ท่านได้จะอภิปราย หรือซักถามเก่ียวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต.    พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  เชิญครับ 
นายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวรจิตร 
    ส.อบต.หมู่ที่ ๕  พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา หมู่ที่ ๕  ผมขอเสนอ

ความคิดเห็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดูแล้วไม่ครอบคลุมหลานด้าน  โดยเฉพาะ
หมู่ ๕ ด้านการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์  การซ่อมแซมฝายน้ าล้น  
การขยายเขตไฟฟ้า  ขอแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนนี้ ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก เชิญท่านนายก อบต. ครับ  
ประธานสภา อบต.     
นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.โคกศิลา ต าบลโคกศิลา  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ครับ  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  สามารถ
กระท าได้ตามระเบียบแผนฯ  ครับ  จะได้ส าเนาระเบียบแผนให้ ส.อบต.ศึกษา
เพ่ิมเติมครับ  ขออนุญาตเชิญปลัด อบต.ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก เชิญปลัด อบต. ครับ  
ประธานสภา อบต 

/นายวีระ… 
 



นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ท่านนายก อบต.   
   เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  อ าเภอทราบด้วย  และข้อ ๒๒  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  และ
ข้อ ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ทั้งนี้  อบต. ได้รวบรวม
ส าเนา พรบ.  ระเบียบต่างๆ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับแผนฯ  เป็นรูปเล่มจัดใส่
แฟ้มมอบให้ ส.อบต. ทุกท่านแล้ว เมื่อคราวการประชุมสภา อบต.ครั้งแรก ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก เชิญท่านนายก อบต. ครับ  
ประธานสภา อบต.    
นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.โคกศิลา ต าบลโคกศิลา  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ครับ  ขอชี้แจงโครงการที่ท่านสอบถาม 

ผมตรวจสอบแล้วมีบรรจุไว้ในแผนอยู่นะครับ  อนึ่ง  เดิมทีแต่ละปีแต่ละหมู่บ้าน
จะบรรจุโครงการไว้ด้านละ ๓ โครงการ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นไป
ได้จริงของแผน  ถ้ามีความจ าเป็นก็สามารถทบทวนหรือเพ่ิมเติมได้ ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก ค าถามแต่ละท่าน  ฝ่ายบริหารตอบครอบคลุมหรือไม่  หรือมีท่านใดจะซักถาม  
ประธานสภา อบต.  เพ่ิมเติม เชิญครับ 

/นายบุญเรือง… 



นายบุญเรือง  ไชโชคดี -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญเรือง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖  ไชโชคดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา หมู่ที่ ๖  ผมพึ่งเห็น

โครงการที่ท่านนายก อบต. ชี้แจงครับ  ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนและถ้ามี
งบประมาณขอปรับปรุงถนนลูกรังให้สะดวกกว่านี้ด้วยครับ 

นายอุดร น้อยวิรก ผมก็ฝากเพ่ิมรวมถึงถนนลูกรังทุกสายที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยครับ  ของท่าน 
ประธานสภา อบต.  วรจิตรผู้บริหารตอบครอบคลุมหรือไม่  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี

ผมจะได้ขอมติที่ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐ หรือไม่ หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ครับ 

ที่ประชุม มิติเห็นชอบ ๗ เสียง 
นายอุดร น้อยวิรก เชิญท่านนายก อบต. เสนอญัตติที่ ๓  เรื่อง รายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภา อบต.  ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.โคกศิลา ต าบลโคกศิลา  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ครับ  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล   

โคกศิลา  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕64  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)  และ
เพ่ือให้การด าเนินงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกศิลา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) 
และ ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  
ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น  กรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้สภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณา
เรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจประชุมรับทราบผลภายหลังเดือน
ธันวาคมก็ได้  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   จึงเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบ เพื่อที่จะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป ครับ  

นายอุดร น้อยวิรก เชิญเลขานุการสภา อบต. แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภา อบต.     
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ท่านนายก อบต.  ด้วย 
เลขานุการสภา อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๒๙  
/คณะกรรมการ… 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ครับ 
(เลขานุการสภา อบต. อ่านรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564) 

นายอุดร น้อยวิรก ครับ  ก่อนวันนัดประชุมทางฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ส าเนาเวียน 
ประธานสภา อบต.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2564  ให้ทุกท่านได้ศึกษาและพิจารณาอ่านก่อนไม่น้อยกว่า ๕ วัน ถึงวันนี้  มี
ท่านใดจะซักถาม  เชิญครับ 

นายชัยรัตน์  ทวีคูณ -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยรัตน์ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ทวีคูณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา หมู่ที่ ๔  มีเรื่องติดตาม 

กรณีโครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ ๔ อยากได้ประตูใหม่  เนื่องจากเดิม
ถอดเอาประตูเก่ามาใช้ เพราะในแบบไม่มีประตู ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
ประธานสภา อบต. 

นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.โคกศิลา ต าบลโคกศิลา  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอให้ทางหมู่ ๔ ท าขอเพ่ิมเติมมาบรรจุไว้

ในแผนฯ ครับ  กรณีทุกหมู่บ้านหากสรุปมีปัญหาอุปสรรคในโครงการที่ติดตาม
และประเมินผลแผนแล้วเห็นว่าไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกินศักยภาพ อาจท าขอ
เพ่ิมเติมเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  หากเกินศักยภาพ อบต.เราจะได้
ประสานแผนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอุดร น้อยวิรก ต่อไปเป็นญัตติที่ ๔  เรื่อง ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการในหมวดค่า 
ประธานสภา อบต. ครุภัณฑ ์ ขอที่ประชุมพักเบรก  ๑๐  นาที 

นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ท่านนายก อบต.  
เลขานุการสภา อบต. บัดนี้ครบเวลาพักเบรกแล้ว  นับองค์ประชุมมี ส.อบต. อยู่ในที่ประชุม จ านวน 

๘ ท่าน ครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานสภา อบต. ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก เชิญท่านนายก อบต. เสนอญัตติที่ ๔  เรื่อง ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ประธานสภา อบต.  ใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

/นายเชาวลิต… 
 



นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.โคกศิลา ต าบลโคกศิลา  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  

ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
และกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ได้เสนอขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวด ค่า
ครุภัณฑ์  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หมวดค่าครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  จ านวน 2 
รายการ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
1) ค่าจัดซื้อตู้นิรภัย งบประมาณตั้งไว้   -   บาท  จ านวน 1 หลังๆ ละ 
22,000  บาท   งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม   22,000  บาท 
2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  งบประมาณตั้งไว้   -   บาท  จ านวน 3 หลังๆ ละ 
3,600  บาท     งบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม   10,800  บาท   
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ  
งบประมาณ 32,800 บาท  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาจึงขอ
เสนอโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาเพ่ือ
พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  หมวดที่ 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอุดร น้อยวิรก เชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.   
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ท่านนายก อบต. ส าหรับข้อ 
เลขานุการสภา อบต ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีนายก อบต.เสนอ คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
ส าหรับเหตุผลเพ่ิมท่านนายก อบต.ที่ต้องเสนอ เนื่องจากคุณลักษณะของตู้เซฟ 
ณ ปัจจุบันมีกุญแจดอกเดียวที่ใช้เปิดได้ เนื่องจากระบบเดิมช ารุด  ท าให้ไม่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ตู้
นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก แต่ละดอกมลีักษณะต่างกัน โดยให้
กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก  ตู้นิรภัยหนึง่ ๆ ให้มีลูกกุญแจ 

/อย่างน้อยสอง... 



อย่างน้อยสองส ารับ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษาหนึ่งส ารับนอกนั้นให้น า
ฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอ่ืนตามที่
เห็นสมควร  ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  ถ้าไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดสอบถาม  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  หาก

พิจารณาแล้วเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่าจัดซื้อตู้นิรภัย
และรายการค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  โปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ  ครับ 

ที่ประชุม มิติเห็นชอบ ๗ เสียง 
นายอุดร น้อยวิรก ต่อไป  เป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  ต่อจากเมื่อวานครับ  มีสมาชิก อบต. 
ประธานสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในที่ประชุมครับ  เชิญครับ 

นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี -เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวรสิทธิ์ 
    ส.อบต.หมู่ที่ ๒ พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา หมู่ที่ ๒  ขอสอบถาม

เกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีเสื่อมโทรม  เช่น  กระเบื้องที่กองอยู่  เต็นท์เก่า  ขณะนี้ยังอยู่
ไหม  จะแก้ไขอย่างไร  ถ้ายังมีอยู่ ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามอีก ผมขอ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่าน นายก อบต.ครับ 

นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.โคกศิลา ต าบลโคกศิลา  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอขอบคุณสภา อบต.ที่อนุมัติและ

เห็นชอบในญัตติต่างๆ ที่น าเสนอต่อสภา อบต.  เบื้องต้นได้สอบถามเจ้าหน้าที่มี
การจ าหน่ายไปแล้วตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือความชัดเจนขอให้ปลัด อบต.
ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

นายอุดร น้อยวิรก เชิญปลัด อบต.ครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ท่านนายก อบต. กรณีเต็นท์ 
เลขานุการสภา อบต ได้จ าหน่ายแล้วครับ  ส าหรับการจ าหน่ายครุภัณฑ์นะครับเป็นการจ าหน่ายตาม

ระเบียบพัสดุ  กล่าวคือ แต่ละปีจะมีการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ทั้งหมดของ 
อบต. ว่ามีสภาพตัวตนอยู่หรือไม่  ใช้การได้ปกติหรือช ารุดหรือไม่  ถ้าช ารุดแล้ว
ซ่อมแซมได้หรือไม่  ถ้าซ่อมแซมได้แต่ไม่คุ้มค่าซ่อมโดยคิดตามค่าเสื่อมราคา
ประกอบ  ครุภัณฑ์รายการใดท่ีซ่อมแซมไม่ได้ และ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ก็จ า
ท าการจ าหน่ายออกจากระบบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายโดยการขายทอดตลาด ครับ  
ส าหรับกระเบื้องที่ท่านเห็น คือกระเบื้องเก่าที่รื้อถอนจากการซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงอาคารส านักงาน  อาคารหอประชุม  จึงมีสภาพเป็นซาก  แต่เห็นว่า
แผ่นใดมีสภาพพอใช้งานได้ก็น ามาเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อครับ โดยวางแผนไว้ว่า
จะท าอาคารด่านจุดตรวจ อปพร.เทศกาลต่างๆ ครับ หรือไม่ก็หากทางหมู่บ้าน
ร้องขอไปมุงหลังคาที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันก็สามารถขอได้ครับ  
ท านองนี้ ครับ 

/นายอุดร… 
 



นายอุดร  น้อยวิรก  มี ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี บัดนี้ก็เวลาพอสมควร 
ประธานสภา อบต.      ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมและเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  ผมขอปิดการ

ประชุม ครับ 
 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๒.๔๕ น. 
 
 
 

                (ลงชื่อ)  วีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                             (นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
 
 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

- กรรมการตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  เมือ่วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  
๒๕๖๕  ถูกต้องแล้ว 

                        (ลงชื่อ)              ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                   (นายบุญเรือง  ไชโชคดี) 

       
                        (ลงชื่อ)      ชัยรัตน์  ทวีคูณ        กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    (นายชัยรัตน์  ทวีคูณ) 

              
                        (ลงชื่อ)       นิติศิลป์  สายสุข       กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (นายนิติศิลป์  สายสุข) 
    
 
การรับรองรายงานการประชุม 
- มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลารับรองการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลครั้งแรก ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-.....................................................................................................................................................................  
 
    (ลงชื่อ)  
                                                (นายอุดร  น้อยวิรก) 
                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

 


